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3 ข้อดีของโควิด-19 จากพระไพศาล วิสาโล 

 July 2, 2020 
 , 12:38 pm 
 , บทความตื่นรู้ 

ธนญชัย ศรศรีวิชัย หรือ ต่อ ฟีโนมีน่า ผู้ก ากับโฆษณาชื่อดัง กับ พระไพศาล วิสาโล มาพบปะเพ่ือสนทนาพูดคุย 
ตอบข้อสงสัยของทางโลกด้วยทางธรรม ส่งต่อข้อคิดดีๆแก่สังคมไทยในวันที่ต้องเผชิญการแพร่ระบาดของโรค
ทางเดินหายใจโควิด-19 

ล้อมวงธรรม ณ สวนท า เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดย We Oneness หรือ โครงการขับเคลื่อนสังคมแห่งการตื่นรู้สู่

หนึ่งเดียวกัน โดยมูลนิธิสหธรรมิกชน ภายใต้การสนับสนุนของ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

(สสส.) ในแผนระบบสื่อและวิถีสุขภาวะทางปัญญา ที่น าพา ธนญชัย ศรศรีวิชัย หรือ ต่อ ฟีโนมีน่า ผู้ก ากับโฆษณา

ชื่อดัง กับ พระไพศาล วิสาโล มาพบปะเพ่ือสนทนาพูดคุย ตอบข้อสงสัยของทางโลกด้วยทางธรรม ส่งต่อข้อคิดดีๆ

แก่สังคมไทยในวันที่ต้องเผชิญการแพร่ระบาดของโรคทางเดินหายใจโควิด-19 
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ข้อคิดส าคัญของการสนทนาธรรมครั้งนี้ คือการแสดงให้เห็นถึงข้อดีของโควิด-19 อีกด้านหนึ่งของสถานการณ์อัน

วิกฤต ที่หลายคนอาจไม่เคยนึกถึง 

1. โอกาสเรียนรู้…ยอมรับความเป็นจริง 

“ข้อดีของโควิด-19 คืออะไรครับ?” 

ธนญชัย เปิดบทสนทนา 

พระไพศาล วิสาโล ตอบว่า “แต่ก่อนเราคิดว่าเราเอาชนะโรคติดเชื้อได้แล้ว เพราะเรามียาปฏิชีวนะ เรามีวัคซีน ไข้

ทรพิษก็สูญพันธุ์ไปแล้ว ต่อไปโรคอ่ืนก็จะสูญพันธุ์ไปด้วย เช่น โปลิโอ วัณโรค มาลาเรีย ตอนนี้เราไม่มีความ

ทะเยอทะยานอย่างนั้นแล้ว เรายอมรับความเป็นจริงว่าโรคติดเชื้อมันจะอยู่คู่กับมนุษย์ไปตลอด เพียงแต่ว่ามันจะ

มาในรูปแบบไหนเท่านั้นเอง” 



 

2. โอกาสฝึกฝน…เจริญสติ 

“แต่ก่อนนี้เราเอามือแตะใบหน้า เช็ดถู ลูบคล า เกา ตอนนี้เราท าแบบนั้นไม่ได้แล้ว จะท าแบบนั้นได้ก็ต้องล้างมือ

ก่อน แบบนี้มันก็ท าให้เราระมัดระวังมากขึ้น ในขณะเดียวกันมันก็ท าให้เรามีสติในการด าเนินชีวิต จากเดิมที่เราเคย

เกา สัมผัสใบหน้า ชั่วโมงละ 15-20 ครั้ง ตอนนี้เราก็มีสติมากข้ึน เป็นโอกาสที่จะได้เจริญสติ ตอนนี้ข่าวทะเลาะ

เบาะแว้งระหว่างประเทศก็น้อยลง อเมริกา-อิหร่านก็เลิกทะเลาะกัน ในเมืองไทยข่าวการเมืองน้อยลงไปเยอะ 

พรรคฝ่ายค้าน พรรครัฐบาล ทะเลาะกันไม่มีใครสนใจแล้ว ตอนนี้มันตกใจจนจะประสาทอยู่แล้ว ประมาทก็ไม่ดี 

ประสาทก็ไม่ถูก” 



 

3. โอกาสแสดงความเอื้อเฟื้อ…ให้แก่กันและกนั 

“มันไม่ได้มีแค่เชื้อโคโรนาไวรัสที่ระบาด โควิด-19 มันก็แค่เป็นภัยต่อร่างกายเรา แต่ความกลัวมันบั่นทอนจิตใจ 

เป็นอันตรายต่อจิตใจ ถึงขั้นสามารถท าลายความเป็นมนุษย์ของเราได้ เห็นแก่ตัว รังเกียจเหยียดหยามผู้คนที่เรา

ระแวงว่าจะติดเชื้อ กวาดต้อนซื้อยา หน้ากากอนามัย ทั้งที่อาจจะไม่จ าเป็นส าหรับคนที่ไม่ป่วย ตอนนี้หน้ากากขาด

ตลาด จนกระท่ังคนป่วยวัณโรค ปอดบวม ไข้หวัดใหญ่ คนดูแลผู้ป่วยไม่มีหน้ากาก ร้ายกว่านั้นคือหมอพยาบาลไม่มี

หน้ากากใช้ เขาถึงเตือนในอเมริกาว่าคนที่ไม่ป่วยอย่ากวาดซื้อหน้ากาก เพราะคนที่จ าเป็นจริงๆ จะไม่ได้ใช้ 



 

ถ้ามองในแง่นี้เชื้อโควิดน่ากลัวน้อยกว่าความกลัวเชื้อโควิดดังนั้นสิ่งที่เราควรท าก็คือท าอย่างไร นอกจากระวังไม่ให้

เชื้อโควิดเข้าสู่ร่างกายเราแล้ว ต้องระวังไม่ให้ความกลัว ตื่นตระหนก มันเข้าสู่จิตใจเราด้วย ตรงนี้ต้องช่วยกันท า” 

นอกจาก 3 ข้อดีของโควิด-19 ซึ่งเป็นค าแนะน าส าหรับการดูแลสุขภาพใจแล้ว พระไพศาล วิสาโล ก็ยังย ้าให้ทุกคน

ดูแลสุขภาพกายของตนเอง โดยปฏิบัติตามค าแนะน าของแพทย์และทางการอย่างเคร่งครัด 



 


